



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
9 ตุลาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของสร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ มากกว่าร้อยละ 80 ไม่มีอาการ ภาครัฐยังคงใช้มาตรการกักตัว 14 วัน และอยู่ระหว่างทบทวนให้เหลือ 10 วัน ตามข้อมูลวิชาการ ทั้งผู้ที่เดินทางทางอากาศและผ่านด่านพรมแดน ทั้งนี้ จากรายงานของกรมควบคุมโรค ตั้งแต่เริ่มอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ ถึง 8 ต.ค. 2563 มีผู้เดินทางมารวม 107,770 ราย พบผู้ติดเชื้อ 684 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.63 โดยเข้ารับการรักษาใน SQ 55,426 ราย LQ 30,871 ราย ASQ/ALQ 18,380 ราย AHQ 917 ราย และ OQ 2,176 ราย สำหรับสถานการณ์บริเวณชายแดนยังน่ากังวลเนื่องจากในประเทศเพื่อนบ้านพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แม้ว่าภาครัฐจะคุมเข้มในพื้นที่ดังกล่าวแต่อาจมีการลักลอบเข้าประเทศได้ จึงขอความร่วมมือให้ช่วยกันสอดส่อง หากพบผู้เข้าเมืองผิดกฎหมาย หรือมีแรงงานผิดกฎหมายขอเข้าทำงาน ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ และทุกคนยังคงต้องป้องกันตัวเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ เลี่ยงสถานที่แออัดมีผู้คนจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่และสัมผัสเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแบริจิก, จส.100)

-นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. กล่าวว่า ได้เตรียมความพร้อมทั้งหน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 และชุด PPE ซึ่งปัจจุบันผลิตได้ในประเทศทั้งหมด โดยเฉพาะชุด PPE ได้ร่วมกับสมาคมสิ่งทอฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลิตชุด PPE ได้ถึงระดับ 4 คือ ป้องกันเชื้อได้มากขึ้น ป้องกันการซึมของเลือดได้ และเตรียมแผนเป็นผู้ผลิตเอง รวมถึงหน้ากาก N95 เพื่อความยั่งยืนตามนโยบายของรมว.สร.

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ มีทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว 1,000 ทีม เตรียมเพิ่มขึ้นอีก 3 เท่า เป้าหมายหากพบติดเชื้อต้องควบคุมให้ได้ภายใน 3-4 สัปดาห์ ลดอัตราป่วยตายต่ำกว่า 1.4% เพิ่มศักยภาพจังหวัดในการจัดการโควิด มีระบบบัญชาการเหตุการณ์ด้านสาธารณสุข ทุกจังหวัดมีแผนเตรียมพร้อมและฝึกซ้อมแผนเสมอ ส่วนการเฝ้าระวังและตรวจทางห้องปฏิบัติการเน้น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. กลุ่มมีอาการเข้าเกณฑ์ ตรวจเชื้อในห้องปฏิบัติการ ผู้ป่วยปอดอักเสบและอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในทุกพร. 2. กลุ่มเป้าหมายเฉพาะหรือพื้นที่เฉพาะ เช่น ผู้ต้องขังแรกรับ แรงงานต่างด้าวพื้นที่ชายแดน และ 3. กลุ่มอื่นตามสถานการณ์ เช่น นักกีฬาฟุตบอลไทยลีก นอกจากนี้ ต้องตรวจค้นหาสอบสวนทางระบาดวิทยากรณีพบผู้ป่วยยืนยัน ดังนี้ การติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก และค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชน กรณีพบผู้ป่วยต่อเนื่องเกิน 28 วัน

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. เผยข้อมูลการสำรองยาเพื่อรับมือการระบาดของโควิด 19 ว่า สำรองยาฟาวิพิราเวียร์ 628,304 เม็ด ยาเรมเดซีเวียร์ 795 ขวด สำหรับผู้ป่วย 126 ราย หน้ากาก N95 คงเหลือ 2,257,471 ชิ้น ชุด PPE คงเหลือ 1,959,980 ชิ้น มี 40 โรงงาน กำลังการผลิต 6 หมื่นชุดต่อวัน และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ คงเหลือ 50,922,050 ชิ้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีพรมแดนติดกับประเทศเมียนมาทั้ง 8 อำเภอต้องเฝ้าระวังคนต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศอย่างเข้มงวด ทั้งช่องทางหลักคือจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรและช่องทางธรรมชาติ โดยทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพร้อมเข้าสอบสวนโรคคนต่างด้าวผิดกฎหมายทันทีที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานความมั่นคง ขณะเดียวกัน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 ได้จัดเตรียมสถานที่รองรับการกักตัวชั่วคราวบริเวณชายแดน อ.เมือง อ.ปราณบุรี และ อ.บางสะพาน ขณะจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ปัจจุบันยังผ่อนผันให้นำเข้าส่งออกสินค้าแห้งได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด แต่ได้ปรับเพิ่มความเข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด 19 ในการขนถ่ายสินค้าบริเวณแนวสันแดนให้รัดกุมมากขึ้น แต่หากพื้นที่ อ.ตะนาวศรี จ.มะริด มีรายงานพบผู้ติดเชื้อ อาจต้องทบทวนเรื่องการผ่อนผันให้ขนส่งสินค้าอีกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-เจ้าหน้าที่สสจ.สตูล ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 สตูล จัดชุดออกตรวจคัดกรองโควิด 19 คนขับเรือประมงและลูกเรือ ซึ่งบรรทุกสินค้าประเภทปลากระพง เดินทางมาจากท่าเรือรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ที่ท่าเรือติเมาะปุนยัง อ.เมือง จ.สตูล

มาตรการของศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ: นสพ. (ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแบริจิก, สำนักข่าวอิศรา, thainews, one31, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, springnews, workpointtoday, thebankokinsight, tnthailand, thansettakij, nationweekend, businesstoday, bluechipthai, sanook, kapook, thaiPBS, acnews)

-ศบค. เผยสถานการณ์โรคโควิด 19 พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 7 ราย เดินทางมาจากฮังการี 2 ราย สหรัฐอเมริกา อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เนเธอร์แลนด์ และคูเวต ประเทศละ 1 ราย เข้าพักใน SQ ผู้ป่วยสะสม 3,622 ราย กลับบ้านได้ 48 ราย รวมหายป่วย 3,439 ราย และเสียชีวิตสะสม 59 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, สยามกีฬา

-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เป็นประธานการประชุมคกก.นโยบายการกีฬาแห่งชาติ ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานกิจการและ

ประเด็นข่าว

กิจกรรมด้านการกีฬา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 โดยกิจกรรมด้านกีฬาที่จะจัดขึ้นตั้งแต่เดือน ต.ค. 2563 เป็นต้นไป อาทิ กิจกรรมวิ่งเทรล Thailand By UTMB 2020 ณ ดอยอินทนนท์ และย้ำว่า การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในประเทศไทยจะต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างรัดกุม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวว่า โครงการฟื้นฟูช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด 19 จะต้องผ่านกระบวนการคัดกรองอย่างโปร่งใส หากพบการทุจริตได้สั่งให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาด ทั้งทางวินัยและอาญา โดยผู้ว่าฯ แต่ละจังหวัดต้องไปกำกับหน่วยงานในพื้นที่ให้ใช้งบประมาณอย่างรอบคอบ

ประเด็นผลกระทบ

1. ญี่ปุ่นพบผู้โดยสารเดินทางจากไทยติดเชื้อโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา, เว็บไซต์(ข่าวสด, ประชาชาติธุรกิจ)

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีประเทศญี่ปุ่นตรวจคัดกรองโควิด 19 ในผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศไทยพบชายอายุ 60 ปี และหญิงอายุประมาณ 30 ปี ผลเป็นบวก ว่า จากการประสานงานตามกฏอนามัยระหว่างเรื่องการตรวจน้ำลายในผู้โดยสารที่เดินทางจากประเทศไทยไปญี่ปุ่นแล้วพบผลบวกต่อโควิด 19 ขณะนี้มีทั้งหมด 14 ราย เป็นคนไทย 9 ราย และคนญี่ปุ่น 5 ราย ผลการตรวจด้วยวิธี RT-PCR วันที่ 7 ต.ค. พบว่า 9 รายให้ผลเป็นลบ และตรวจผู้สัมผัสในประเทศไทยของทุกรายไม่พบเชื้อ ที่เหลือ 5 ราย อยู่ระหว่างรอผลยืนยันจากญี่ปุ่น ส่วน 2 รายล่าสุดอยู่ระหว่างสอบสวนโรคและประวัติเพิ่มเติมช่วงที่พ้ออาศัยในประเทศไทย แม้การตรวจหาโปรตีนด้วยน้ำลายจะไม่ใช่วิธีมาตรฐานสากล แต่ประเทศไทยมีการสอบสวนโรคทุกครั้งที่ญี่ปุ่นตรวจพบผลเป็นบวก เพื่อมาตรวจหาเชื้อและเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรค ซึ่งที่ผ่านมาไม่พบการติดเชื้อเช่นกัน ขณะที่ญี่ปุ่นเมื่อตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR เพื่อยืนยันให้ผลเป็นลบทุกครั้ง ดังนั้น หากตรวจหาโปรตีนด้วยน้ำลายแล้วให้ผลเป็นบวกจะสอบสวนโรคและตีวงจำกัดเฉพาะผู้ใกล้ชิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ newtv.

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่สนามบินในญี่ปุ่นเป็นวิธีใหม่ เริ่มเมื่อ 1 ส.ค. ที่ผ่านมาเรียกว่า CLEIA (Chemiluminescent enzyme immunoassay) โดยตรวจหาเชื้อจากตัวอย่างน้ำลายของผู้เดินทาง ซึ่งองค์การอนามัยโลกยังไม่แนะนำให้ใช้เป็นมาตรฐาน ผลการตรวจด้วยวิธีดังกล่าวพบเชื้อโควิดในผู้ที่เดินทางจากประเทศไทยจำนวนหนึ่ง ซึ่งหลังได้รับรายงาน กรมฯ ได้ประสานไปยังจุดประสานงานกฏอนามัยระหว่างประเทศ (IHR national focal point) ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อสอบสวนโรคเพิ่มเติมทุกราย พบว่าตั้งแต่ 1 ส.ค. - 8 ต.ค. 2563 มีผู้เดินทางไปจากประเทศไทยตรวจน้ำลายพบผลบวก 15 ราย แยกเป็น กลุ่มที่ 1 ตรวจพบวันที่ 1 ส.ค.-21 ก.ย. 8 ราย รพ.ในญี่ปุ่นได้ตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ผลเป็นลบ การสอบสวนโรคในประเทศไทย จากการตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของทั้ง 8 ราย รวม 49 คน ผลการตรวจเป็นลบทั้งหมด กลุ่มที่ 2 ตรวจพบวันที่ 30 ก.ย.-8 ต.ค. 7 ราย โดยรายที่ 9 - 12 อยู่ระหว่างรอเก็บตัวอย่างส่งตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ในรพ. ประเทศญี่ปุ่น ส่วนการสอบสวนโรคในประเทศไทย ได้สอบสวนโรค ค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพิ่มเติม มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 145 ราย อยู่ระหว่างการเก็บตัวอย่างและรอผลการตรวจ ส่วนรายที่ 13 ชายชาวญี่ปุ่น อายุ 60 ปี ได้รับการตรวจ RT-PCR ผลไม่พบเชื้อ รายที่ 14 และ 15 เป็นหญิงไทย อายุ 36 ปี และ 63 ปี อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคและประสานงานเพื่อตรวจสอบรายละเอียด

2. การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Chiangmai news

-แม่โจ้โพลล์ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนใน จ.เชียงใหม่ เกี่ยวกับการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทพิเศษ พบว่า ร้อยละ 67.65 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 89.27 มีความวิตกกังวล โดยอันดับ 1 กังวลว่านักท่องเที่ยวจะไม่ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขของประเทศไทย (ร้อยละ 78.49) อันดับ 2 กังวลเกี่ยวกับความหละหลวมต่อมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของหน่วยงานภาครัฐ (ร้อยละ 55.04) และอันดับ 3 กังวลต่อการหละหลวมของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของสถานที่ให้บริการและแหล่งท่องเที่ยว (ร้อยละ 42.44) มีเพียงร้อยละ 10.73 ที่ไม่วิตกกังวลเพราะมั่นใจในมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของหน่วยงานด้านสาธารณสุขของประเทศไทย ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะว่าขอให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหลักเกณฑ์ในการให้อุญาต ขั้นตอนการคัดกรอง รวมถึงมาตรการควบคุมการปฏิบัติตัวของนักท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า

-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลนำร่อง 5 จังหวัด ให้เป็นพื้นที่กักกันตัวนักท่องเที่ยวกลุ่มพิเศษ ว่า ยังต้องไปคุยในรายละเอียด โดยพื้นที่ต้องพร้อมและมีมาตรการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา เพื่อประชาชนจะได้ไม่วิตกกังวล ซึ่งการรับนักท่องเที่ยวกลุ่มพิเศษไม่น่ากลัว เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะต้องกักตัว 14 วันจึงออกไปได้ และยังไม่มีการลดเวลากักตัว เพราะยังเป็นแค่แนวคิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เป็นไปไม่ได้ที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศจะเป็นศูนย์รายตลอดไป จำเป็นต้องมีการเปิดประเทศ ซึ่งอาจจะทำให้เราเกิดการติดเชื้อบ้างเล็กน้อย แต่หากทุกคนร่วมมือกันป้องกัน ประเทศจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างสมดุลทั้งสุขภาพและเศรษฐกิจ อยากให้ความมั่นใจกับประชาชนว่า วันนี้เรายกระดับทางการแพทย์รองรับตั้งแต่เรื่องการตรวจจับและการควบคุมป้องกันโรค

3. นักธุรกิจไทยกลับจากเมียนมาติดโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา, เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, sanook)

-นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผวจ.ตาก และ นพ.บุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์ รอง นพ.สสจ.ตาก รายงานว่า พบชายไทย อายุ 54 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว

ประเด็นข่าว

ติดเชื้อโควิด 19 หลังกลับจากประเทศเมียนมา ที่ จ.เมียวดี ผ่านช่องทางด่านชายแดนไทย-เมียนมา เส้นทางสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2 อ.แม่สอด เมื่อ 22 ก.ย. เข้ากักตัว LQ กองร้อย อส.จังหวัดตาก ตรวจเชื้อครั้งแรก 25 ก.ย. ไม่พบเชื้อ ตรวจซ้ำ 5 ต.ค. ผลเป็นบวก นำตัวส่งรักษาที่รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีนักธุรกิจไทยกลับจากเมียนมาตรวจพบเชื้อโควิด 19 ว่า มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการแพร่เชื้อออกมาจนกระทบอย่างแน่นอน และสส.ได้เพิ่มมาตรการเข้มข้นขึ้น ให้มีการตรวจกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ครบถ้วน และให้ อสม. รับผิดชอบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหากพบต่างดาวในพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (nationtv, 77 kaoded)

-พญ.ณัฐกานต์ ชื่นชม แพทย์รพ.แม่สอด พร้อมเจ้าหน้าที่รพ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตม.ตาก ตั้งจุดตรวจโควิด 19 ที่บริเวณด่านพรมแดนไทย-เมียนมา สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2 ท่าบ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด เพื่อขอความร่วมมือคนขับรถยนต์เมียนมาที่เข้ามาซื้อสินค้า-ส่งสินค้าใน อ.แม่สอด ให้ตรวจเอาตัวอย่างไปหาสารพันธุกรรมโควิด 19 และแจกหน้ากากอนามัย

สื่อที่นำเสนอ: นสพ.ไทยโพสต์

-นายพัชระพล มั่นปาน นายอำเภออุ้มผาง มอบหมายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำกำลังเจ้าหน้าที่ ชรบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน เดินลาดตระเวนตรวจตามช่องทางชายแดนบริเวณฐานบ้านหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก ติดกับชายแดนไทย-เมียนมา เพื่อป้องกันบุคคลต่างดาวลักลอบข้ามแดน หลังจากพบนักธุรกิจชายไทย อายุ 54 ปี เดินทางกลับมาจากประเทศเมียนมาแล้วติดโควิด 19

4.จับชาวเมียนมาลักลอบเข้าไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-นายชนันท์ อินทร์กษ ปลัดอาวุโส อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นำตัวชาวเมียนมา 3 คน ที่ถูกจับกุมได้ขณะลักลอบเข้ามาในเขตชายแดนไทยบริเวณช่องทางธรรมชาติ ด้านช่องตะโกบน หมู่ 8 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง ส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.สวนผึ้ง ดำเนินคดี ตรวจคัดกรองเบื้องต้น ไม่พบมีไข้ ได้ให้หน่วยงานสาธารณสุขนำสารคัดหลั่งไปตรวจทางห้องปฏิบัติการ และเตรียมผลักดันออกนอกประเทศต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์มติชน

-ตม.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่สสจ.เชียงใหม่ เข้าตรวจค้นบ้าน 2 หลังในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง ต.ฟ้าฮ่าม พบชาวจีนเป็นชาย 15 คน หญิง 4 คน มีหนังสือเดินทาง 10 คน แต่ประทับตราออกจากราชอาณาจักรไปแล้ว อีก 9 คนไม่มีหนังสือเดินทาง ให้การว่าหลบหนีเข้าไทยทางช่องทางธรรมชาติที่ จ.เชียงราย ได้เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งตรวจหาเชื้อ ก่อนส่งตัวเข้าเรือนจำ จ.เชียงใหม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง

-นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าฯ พังงา เปิดเผยว่า หลังมีรายงานพบแรงงานต่างดาวชาวเมียนมา 1 ราย ลักลอบเข้ามาอาศัยในพื้นที่ อ.คุระบุรี จ.พังงา เมื่อ 6 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้สั่งการให้นายอำเภอคุระบุรีนำทีมเข้าตรวจสอบ พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างตรวจโควิด 19 ทันที ผลตรวจเป็นลบ สอบสวนทราบว่าจ้างแรงงานในกิจการเรือประมงที่มีใบอนุญาตถูกต้อง อาศัยอยู่กับเมียชาวเมียนมาใกล้ท่าเรือประมงคุระบุรี แต่ลักลอบออกจากประเทศไทยทาง จ.ระนอง โดยใช้ช่องทางธรรมชาติ จะสอบสวนรายละเอียดของการเดินทางกลับเข้ามาเพื่อดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดกับคนที่เกี่ยวข้องต่อไป

5.ลิเดียยังไม่หายดี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ประชาชาติธุรกิจ, คมชัดลึก, thaiPBS, tnthailand, nationtv, thebangkokinsight, sanook

-ลิเดีย ศรีณย์รัชต์ เข้าพบแพทย์ตรวจปอดอีกครั้ง หลังหายจากการป่วยโควิด 19 แต่พบว่ายังไม่หายดี แม้ผ่านมาแล้วเกือบ 6 เดือน

6.ยาที่ใช้รักษาประธานาธิบดีสหรัฐฯ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ข้อความเกี่ยวกับยาที่ใช้รักษาประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ว่า ได้รับการรักษาด้วยยา Remdesivir และ antibody cocktail โดยยา Remdesivir พัฒนาโดยบริษัท Gilead Sciences เพื่อรักษาไวรัสตับอักเสบซี โดยยามีฤทธิ์ขัดขวางการสร้าง RNA ของไวรัสหลายชนิด จึงนำมาศึกษาในการรักษา covid-19 ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงในประเทศจีน และหยุดการศึกษาไปเนื่องจากไม่มีจำนวนผู้ป่วยมากเพียงพอ ต่อมาการศึกษาในสหรัฐฯ พบว่ายาสสามารถลดปริมาณไวรัสได้และมีผลการรักษาปานกลาง FDA สหรัฐฯ จึงอนุญาตให้ใช้ในภาวะฉุกเฉิน โดยต้องฉีดเข้าเส้น 5 - 10 วัน ส่วนแอนติบอดี เป็นของบริษัท Regeneron มีการศึกษาในผู้ป่วย covid 19 ระยะที่ 1 และ 2 จำนวน 275 คน พบว่ายาสสามารถลดปริมาณไวรัสได้อย่างมีนัยสำคัญ และลดระยะเวลาการดำเนินโรคลงได้ ขณะนี้อยู่ในการศึกษาในผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นรวมทั้งผู้ป่วยที่นอนรพ. โดยโมโนโคลนอลแอนติบอดี สร้างขึ้นจากเซลล์เม็ดเลือดขาวของมนุษย์ที่หายป่วยจากโรค covid-19 แล้ว หลักการคล้ายกับการให้ Plasma จากผู้ที่หายจากโรค ดังนั้น เมื่อมีผู้มาบริจาคเป็นจำนวนมาก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สามารถนำพลาสมาที่มีภูมิคุ้มกันสูงมาผลิตในรูปแบบของเซรัมที่มีความเข้มข้นของภูมิคุ้มกันคล้ายกับโมโนโคลนอลแอนติบอดีดังกล่าว

7.ข่าวปลอมภาพคนเมียนมาเสียชีวิตตามถนน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา, เว็บไซต์(บ้านเมือง, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, sanook)

-จากกรณีมีการแชร์ภาพในโซเชียลในเมียนมา เป็นภาพคนนอนเสียชีวิตอยู่ตามถนน และมีเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยใส่ชุดป้องกันเก็บศพ อ้างว่า

ประเด็นข่าว

เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ล่าสุด สื่อเมียนมาและนายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ เลขาธิการหอการค้า จ.ตาก โพสต์ว่าเป็นข่าวปลอม ขออย่าส่งต่อ จะเป็นการทำร้ายเศรษฐกิจของ อ.แม่สอด

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า, ผู้จัดการ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, บ้านเมือง, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, ฐานเศรษฐกิจ, New18, อินโฟเควสท์, XinhuaThai)

- WHO ระบุ วัคซีนต้านโควิด 19 อาจพร้อมใช้งานภายในสิ้นปีนี้ พร้อมเรียกร้องผู้นำทั่วโลก ให้รับประกันความเท่าเทียมในการแจกจ่ายวัคซีน
- เยอรมนี พบผู้ติดเชื้อวันเดียว 4,058 ราย สถาบันโรคติดต่อโรเบิร์ต คอช เตือนว่าอาจถึงขั้นควบคุมไม่อยู่หลังพบประชาชนเริ่มปล่อยปละละเลย เนื่องจากผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่คือกลุ่มวัยรุ่นที่มีความเชื่อว่าโรคนี้อันตรายน
- สหรัฐฯ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กลับเข้าทำงานตามปกติ แต่คณะทำงานยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำงานร่วมกับผู้นำสหรัฐฯ ถูกลดจำนวนให้เหลือเท่าที่จำเป็น
- ญี่ปุ่น วางแผนยกเลิกมาตรการห้ามชาวญี่ปุ่นเดินทางไปต่างประเทศบางส่วนภายในเดือน พ.ย. ประเทศที่กำลังถูกพิจารณาทั้งหมด 12 ประเทศ และเขตปกครอง นอกจากนี้ รัฐบาลยังพิจารณาให้นักธุรกิจญี่ปุ่นหรือนักธุรกิจผู้ถือวีซ่าระยะยาว ยกเว้นการกักตัว 14 วัน
- ฝรั่งเศส พบผู้ป่วยเพิ่ม 18,746 ราย ประกาศให้เมืองหลักอีก 5 เมือง ได้แก่ ลีลล์ ลียง เกรโนเบิล แซงต์เอเตียน ตูลูส เป็นพื้นที่แพร่ระบาดสีแดง หลังพบอัตราการติดเชื้ออยู่ที่ 250 คนต่อแสนประชากร
- ฟิลิปปินส์ พบผู้ป่วยเพิ่ม 2,825 ราย ผู้ป่วยสะสม 329,637 ราย
- สิงคโปร์ เตรียมติดตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด 19 ที่ท่าอากาศยานนานาชาติชางี ภายใน 2-3 เดือนข้างหน้า เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและฟื้นฟูอุตสาหกรรมการบินพาณิชย์
- อินเดีย ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตรายใหม่ในแต่ละวันลดลงอย่างต่อเนื่อง
- อิตาลี ออกคำสั่งให้ประชาชนทุกคนที่อยู่กลางแจ้ง ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
- เวียดนาม พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย เดินทางกลับจากต่างประเทศ ผู้ติดเชื้อสะสม 1,099 ราย เสียชีวิต 35 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศ 35 วันติดต่อกัน

-ธนาคารโลก ระบุว่า การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้มีคนอื่นกว่า 115 ล้านคนทั่วโลก ต้องอยู่กลุ่มคนที่มีความยากจน และภายในปี 2564 จำนวนคนยากจนเรื้อรังทั่วโลกอาจเพิ่มขึ้นสูงกว่า 150 ล้านคน

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อใหม่ 343,517 ราย ผู้ติดเชื้อรวม 36,386,805 ราย อาการรุนแรง 67,416 ราย รักษาหายแล้ว 27,407,220 ราย เสียชีวิต 1,060,418 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ 1.สหรัฐฯ 7,776,224 ราย เป็นรายใหม่ 48,716 ราย 2.อินเดีย 6,832,988 ราย เป็นรายใหม่ 78,809 ราย 3.บราซิล 5,002,357 ราย เป็นรายใหม่ 31,404 ราย 4.รัสเซีย 1,248,619 ราย เป็นรายใหม่ 11,115 ราย 5.โคลอมเบีย 877,683 ราย เป็นรายใหม่ 7,875 ราย ส่วนพม่ามีผู้ป่วยรายใหม่ 1,400 ราย ผู้ป่วยรวม 21,433 ราย ประเทศไทยอยู่อันดับ 139 ของโลก

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, workpointtoday, tnthailand, thailand, thestandard)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เปิดโครงการปลูกกัญชาทางการแพทย์ในรูปแบบโรงเรือน (Green house) ที่ อภ. อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี และกล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการกระตุ้นสังคมให้เห็นความสำคัญของการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย คำนึงค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว ส่วน พ.ร.บ.ยาเสพติด ขณะนี้อยู่ในขั้นการพิจารณาของกฤษฎีกา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร และ สธ.จะออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากกัญชาซึ่งไม่ได้ถูกจัดเป็นยาเสพติดจึงปลอดภัยได้เร็วกว่า โดยจะเปิดโอกาสให้สหภาพเกษตรกรดำเนินการและอยู่ภายใต้การควบคุมตามระเบียบ สธ. คาดว่าจะใช้ได้ภายในปี 2563

-นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. กล่าวว่า ขณะนี้โครงการสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ของ อภ. อยู่ในระยะที่ 2 ขยายพื้นที่การเพาะปลูกแบบระบบปิดเพิ่มอีก 1,700 ตรม. ที่ อภ.คลอง 10 อ.ฉะบู่ จ.ปทุมธานี นอกจากนี้ ได้สร้างโรงเรือนพร้อมติดตั้งเทคโนโลยีระบบการเพาะปลูกอีก 4 โรงเรือนที่ อภ. อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ระยะต่อไปจะผลิตระดับอุตสาหกรรม มุ่งเน้นความร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชน

-นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.อภ. กล่าวว่า การปลูกกัญชาทางการแพทย์ในรูปแบบโรงเรือนและกลางแจ้ง ที่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี เป็นระดับกึ่งอุตสาหกรรม รองรับการผลิตกัญชาได้ประมาณ 1,300 ต้นต่อปี เน้น 3 สายพันธุ์ผสมที่จำเป็นทางการแพทย์ ทั้ง CBD เต้น THC เต้น CBD : THC (1:1) และสายพันธุ์ไทย

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย. ร่วมกับ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร พัฒนาระบบฐานข้อมูลรองรับการบันทึกข้อมูลการใช้ยา กัญชาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์อย่างเป็นระบบและเป็นมิตรกับผู้ใช้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นเพียงพอสำหรับการเสนอบรรจุตำรับยา กัญชาในบัญชียาหลักแห่งชาติให้ได้ภายในปี 2564 ตั้งเป้าใน 3 เดือนนี้ จะเริ่มทดลองใช้ระบบเก็บข้อมูลในรพ.ขนาดใหญ่ที่ใช้ตำรับยา กัญชาแผนไทย และยาสารสกัดกัญชาในการรักษาผู้ป่วย

ภารกิจ รพช.สธ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus, thaigov, กรมประชาสัมพันธ์

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ตรวจสอบการดำเนินงานรพ.พัทลุง และรพ.ตะโหมด ขึ้นชมรพ.พัทลุง เป็นศูนย์โรคหัวใจแบบครบวงจรระดับ 1 ให้บริการตรวจรักษา ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย ตรวจหัวใจด้วยเครื่องเสียงสะท้อนความถี่สูง ทำการรักษาด้วยการสวนหัวใจและ

ประเด็นข่าว
<p>หลอดเลือด ผ่าตัดหัวใจแบบเปิด เป็นศูนย์เครื่องมือแพทย์ประจำจังหวัด ส่วนรพ.ตะโหนด กำลังยกระดับให้เป็นรพ. 60 เตียง รองรับประชาชนใน 6 อำเภอโซนใต้ เพิ่มประสิทธิภาพบริการด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยโรคไตที่ต้องฟอกเลือด ตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการ นอกจากนี้ ได้เยี่ยมเสริมพลังให้กับ อสม. ด้านหน้าคัดกรอง ค้นหาผู้ป่วยโควิด 19 เชิงรุกในพื้นที่</p>
<p>แต่งตั้งโยกย้าย นพ.สสจ.-ผอ.รพศ./รพท. สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Hfocus</p> <p>-ในแวดวงสาธารณสุขมีการแชร์ผังการแต่งตั้งโยกย้าย ผอ.รพศ./รพท. ปี 2563 ลงนามโดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. รวม 16 ราย เป็นการย้ายผอ.รพศ./รพท 7 ราย ผอ.กอง 1 ราย นพ.สสจ. 1 ราย และแต่งตั้งจากผู้ขึ้นบัญชี ผอ.รพศ./รพท. 7 ราย โดยให้ทั้งหมดไปปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการใหม่ 16 ต.ค. 2563</p>
<p>ก๊าซแอมโมเนียรั่ว จ.เพชรบูรณ์ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร, thailandplus, Innnews, มติชนออนไลน์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, JS100, เดลินิวส์</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และ สคร.2 จ.พิษณุโลก ติดตามกรณีก๊าซแอมโมเนียรั่วไหลที่โรงงานน้ำแข็ง จ.เพชรบูรณ์ โดยลงพื้นที่สอบสวนโรคและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ร่วมกับสสจ.เพชรบูรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ พร้อมแนะนำประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุ หากมีอาการระคายเคืองผิวหนัง แสบตา น้ำตาไหล แสบจมูก แสบคอ ไอแห้งๆ หายใจติดขัด แน่นหน้าอก ในช่วง 1 สัปดาห์นี้ ขอให้ไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาต่อไป</p>
<p>ยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรุงเทพมหานคร, มติชน, thailandplus, กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย ระบุ มีนโยบายยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมจังหวัด ในปี 2564 โดยใช้ป้ายสัญลักษณ์ "อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ" ทั้งในด้านสุขอนามัย ด้านความปลอดภัยของอาหาร โดยเฉพาะร้านค้าแผงลอย พัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพอาหาร เช่น การปิดอาหาร การสร้างต้นแบบของพื้นที่ดำเนินงานอาหารริมบาทวิถีที่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ ได้รณรงค์ให้พ่อค้า แม่ค้า และนักท่องเที่ยวช่วยกันกำจัดขยะให้ถูกวิธี ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยเปลี่ยนภาชนะใส่อาหารประเภทพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติ ย่อยสลายได้เอง พร้อมย้ำท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน หมั่นล้างมือบ่อย ๆ และ รักษาระยะห่างอยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงโรคโควิด 19</p>
<p>ระวังอุบัติเหตุและสัตว์มีพิษในช่วงฝนตกหนัก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bluechipthai, thestandard, thailandplus, New18</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระมัดระวังอุบัติเหตุทางถนนในช่วงฝนตกหนัก แนะนำ 7 วิธีขับขี่ให้ปลอดภัย 1. ลดความเร็ว 2.เปิดไฟหน้ารถให้มองเห็นสิ่งได้ชัดเจนขึ้น 3.ปรับระดับความเร็วของใบปัดน้ำฝนให้สัมพันธ์กับความแรง และปริมาณฝน 4.ทิ้งระยะห่างจากรถคันหน้า 5.หลีกเลี่ยงการแซง 6.รถลื่นไถลหรือเหินน้ำ ห้ามเหยียบเบรกจนล้อหยุดหมุนในทันที อาจทำให้รถพลิกคว่ำได้ ควรลดความเร็ว ใช้เกียร์ต่ำ จนกว่ารถจะทรงตัวได้ จึงเหยียบเบรก และ 7.หากระดับน้ำลึกสูงกว่าขอบประตูรถ ไม่ควรขับฝ่าไป ควรเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น นอกจากนี้ ขอให้ระมัดระวังสัตว์มีพิษที่อาจหนีน้ำมาหลบซ่อนอาศัยอยู่ตามบ้านและมุมมืดต่างๆ กัดต่อยได้</p>
<p>คดีทุจริตจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สธ. สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, บางกอกทูเดย์</p> <p>-ศาลปกครองสูงสุด อ่านคำพิพากษากรณี คุณหญิงสุรารัตน์ เกยุราพันธุ์ (ผู้ฟ้องคดี) กับป.ป.ช.กับพวก (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ โดยมีคำพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ให้ป.ป.ช.เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของสธ. เมื่อปี 2547 เฉพาะบางรายการ ให้แก่คุณหญิงสุรารัตน์ ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เปิดเผยเฉพาะรายการที่ 1 สำเนาการสอบสวนข้อเท็จจริง รายการที่ 2 สรุปข้อเท็จจริง รายการที่ 3 ผลการพิจารณาและรายงานการประชุมของป.ป.ช. และคณะอนุกรรมการป.ป.ช. เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และรายการที่ 5 คำสั่งและคำวินิจฉัยของป.ป.ช. และคณะอนุกรรมการป.ป.ช. เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คำพิพากษา</p>
<p>โรคไข้เลือดออก สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชนสุดสัปดาห์</p> <p>-กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน อาจทำให้เกิดน้ำขังจนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยต้องกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามมาตรการ '3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค' หากมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หน้าแดง มีผื่น มีรอยจ้ำเลือดหรือจุดเลือดออกตามลำตัว แขน ขา เบื่ออาหาร จุกแน่นลิ้นปี่ หรือสงสัยว่าป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ให้ไปพบแพทย์โดยเร็ว มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422</p>
<p>โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, thaipbs</p> <p>-นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา เผยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (ALS) ยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาด ผู้ป่วยสามารถกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้ ต้องกินยาตามแพทย์สั่งตลอดเวลา ผู้ดูแลต้องพยายามให้ผู้ป่วยออกกำลังกาย ทำกิจกรรมสม่ำเสมอไม่ให้กล้ามเนื้อลีบแบน เกิดแผลกดทับและ</p>

ประเด็นข่าว

การติดของข้อ พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงความเครียด รับประทานอาหารอ่อนนุ่ม และควรให้กำลังใจผู้ป่วย หากมีอาการที่คล้ายจะเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงควรรีบไปพบแพทย์ทันที สถาบันฯ ได้จัดตั้งคลินิกเฉพาะโรค ALS และโรคระบบเส้นประสาทกล้ามเนื้อ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัย และรักษาอย่างต่อเนื่องครบวงจร

บุหรีไฟฟ้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า

-นายสาริษฐ์ สิทธิเสรีชน เจ้าของเฟซบุ๊กเพจ "มนุษย์คว้น" กล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน และ สคบ. ลงพื้นที่กวาดล้างจับกุมบุหรีไฟฟ้ วมถึงผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อน ยานคลองถม และ จ.จันทบุรี ว่า เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ต่างกับประเทศอื่นๆ เช่น นิวซีแลนด์ ฟิลิปินส์ สหภาพยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา ที่ออกกฎหมายควบคุมบุหรีไฟฟ้า เพื่อให้ผู้สูบบุหรีมีทางเลือกที่ดีกว่าและป้องกันการเข้าถึงของเยาวชน การแบนบุหรีไฟฟ้ ายังเป็นการส่งเสริมให้ตลาดได้เติบโตยิ่งขึ้น และเป็นช่องทางซื้อขายที่ควบคุมไม่ได้ จึงอยากให้ ก.พาณิชย์ และก.สาธารณสุข รวมถึงพรรคการเมืองและสภาผู้แทนราษฎร ดูตัวอย่างจากต่างประเทศที่ออกกฎหมายเพื่อควบคุมบุหรีไฟฟ้ าย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชน โดยไม่ไปตัดสิทธิผู้สูบบุหรี

ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนถูกทำร้ายร่างกาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน

-นายวัชรพงศ์ คุวิจิตรสุวรรณ เลขานุการ รมว.สธ. นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และพนักงานสอบสวนคดีครู ร.ร.สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ทำร้ายร่างกายเด็กนักเรียน ร่วมประชุมหาแนวทางการฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็ก ขณะเดียวกันมีผู้ปกครองนักเรียนกว่า 20 คน พาลูกทยอยเข้าพบจิตแพทย์ของกรมสุขภาพจิต และอาจมีทยอยเข้ามาเพิ่มอีก สำหรับครูและพี่เลี้ยงที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ที่ได้รับผลกระทบทางกรมสุขภาพจิตยินดีให้คำปรึกษาทุกคน

เตือนไม่ควรกินน้ำจากต้นกล้วย

สื่อที่นำเสนอ : เพจ Drama-addict

-โพสต์เตือนกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งป่วยเป็นโรคกรดไหลย้อน รักษาไม่หาย จึงกินน้ำจากต้นกล้วยวันละ 1-2 ซ้อน เพื่อรักษาอาการว่า ส่วนของต้นกล้วยที่มีสรรพคุณในการรักษากรดไหลย้อน คือกล้วยดิบ นำไปหั่น ผ่านตากแดด แล้วบดเป็นผง ใช้ผสมน้ำกินช่วยลดอาการของกรดไหลย้อนได้ ส่วนน้ำต้นกล้วยไม่ควรกิน

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 📠 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📱 fanmoph 🐦 pr_moph 📷 healthmoph 📺 moph channel

